

	MATICHON INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source :	ผู้จัดการรายวัน	61326765
Date : - 9 ต.ค. 2561	Page : 4	No :

พพ.เดินหน้าไทยแลนด์เอ็นเนอร์ยีอวอร์ดปีหน้า

ผู้จัดการรายวัน 360 - พพ.จัดกิจกรรมโครงการไทยแลนด์เอ็นเนอร์ยีอวอร์ดปี 2562 ก้าวสู่ปีที่ 20 เปิดรับสมัครหน่วยงานรัฐและเอกชนร่วมประหยัดและอนุรักษ์พลังงานตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. มุ่งใจโครงการก่อบริษัททั้งในประเทศและระดับอาเซียน ลุ้นคณะทำงานกลั่นกรองปรับเกณฑ์เดินหน้าต่อ

นายประพันธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ พพ.ยังคงเดินหน้าจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ความต่อเนื่องการดำเนินโครงการไทยแลนด์ เอ็นเนอร์ยีอวอร์ด (Thailand Energy Awards) ปี 2562 โดยได้เปิดสมัครให้ผู้สนใจเข้าร่วมส่งผลงานทั้งด้าน

พลังงานทดแทนและด้านการอนุรักษ์พลังงานจากหน่วยงานรัฐและเอกชนทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันที่จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

"โครงการนี้จัดทำมาปีหน้าจะครบ 20 ปีแล้วและได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินการจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งโครงการนี้ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ที่ผ่านมามีในระดับประเทศในการทำให้เกิดการประหยัดพลังงานและเวทีอาเซียน เอ็นเนอร์ยีอวอร์ดที่ไทยได้รับรางวัลสูงสุดหลายปีติดต่อกันและในปีหน้าไทยจะเป็นเจ้าภาพในเวทีระดับอาเซียน" นายประพันธ์กล่าวสำหรับไทยแลนด์ เอ็นเนอร์ยีอวอร์ดดำเนินการมาจนถึงปี 2561 มีผู้ได้

รับรางวัลทั้งสิ้น 885 รางวัลและอาเซียน เอ็นเนอร์ยีอวอร์ด 188 รางวัล ก่อให้เกิดการประหยัดพลังงานกว่า 8,000 ล้านบาท ลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 1.3 ล้านตันต่อปี โดยเงื่อนไขการประกวดไทยแลนด์ เอ็นเนอร์ยีอวอร์ดจะแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านบุคลากร ด้านพลังงานสร้างสรรค์ และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

อย่างไรก็ตาม เร็วๆ นี้จะมีการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่มีปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานเพื่อพิจารณาปรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาโครงการเพื่อขอรับงบประมาณกองทุน

อนุรักษ์ฯ ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งมีวงเงินสนับสนุนประมาณ 10,448 ล้านบาทโดย พพ.ได้เสนอขอรับงบประมาณไว้ราว 7,000 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ที่ พพ.ขอรับงบประมาณเป็นโครงการที่ดำเนินการมาต่อเนื่อง

นายประพันธ์ ยังกล่าวถึงข้อเท็จจริงโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนเกาะลึงก์ อ.กันตัง จ.ตรัง ที่มีการระบุว่าปล่อยทิ้งร้างไว้ว่า โครงการดังกล่าวเป็นการร่วมมือระหว่าง พพ.กับองค์การพัฒนาพลังงานใหม่ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (NEDO) ประเทศญี่ปุ่น และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ตั้งแต่ปี 2543 ด้วยงบประมาณ 80 ล้านบาทต่อมาโครงการได้สิ้นสุดลงในปี 2547 จากนั้นได้มีการปรับปรุงระบบใหม่เพื่อ

ผลิตไฟฟ้าเชื่อมต่อกับสายส่งของ กฟภ. เสร็จสมบูรณ์ปี 2553 และได้ดำเนินการมอบโอนทรัพย์สิน ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลลึงก์ เป็นผู้ดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค. 53

"เราได้โอนความรับผิดชอบการดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินทั้งหมดของโครงการนี้ไปแล้วโดยได้มีการลงนามกับนายท.อบต.ลึงก์เพื่อรับมอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ 24 ธันวาคม 2553 ดังนั้นภารกิจการซ่อมบำรุงเป็นหน้าที่ของ อบต.เกาะลึงก์ที่จะต้องพิจารณาดำเนินการ ทั้งนี้หาก อบต.เกาะลึงก์ประสงค์ที่จะซ่อมบำรุงรักษาระบบ พพ.ก็ยินดีให้คำปรึกษาทางเทคนิคต่อไป" นายประพันธ์กล่าว.